



ปีที่ 44 ฉบับที่ 102 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สถาบันวิจัยจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เริ่มวันที่ 9 ธ.ค.นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Herp-NRU) และหน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 “ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2556” ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลดส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษาและแบบรายงานผลการศึกษาพร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสารสามารถส่งข่าวผ่านทาง E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฝันดีของคนรักสัตว์

พร พวงกิม

ผมได้พักอาศัยอยู่ในบ้านที่หลวงท่านจัดให้นานนับยี่สิบปีเศษ บ้านหลวงที่ว่านี้ก็คือ บ้านใต้ถุนสูงโล่ง เหมือนกับหมู่บ้านวัดวุฒิ หมู่บ้านอนิรุช และหมู่บ้านอื่นๆ ณ หน้าเข้ามาหาชัย แต่บ้านหลวงในยุคนั้นไม่ได้จัดแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ดูเป็นระเบียบเหมือนเช่นทุกวันนี้

ในช่วงวรรคตอนหนึ่งของอดีต เกิดมีสุนัขคลุ้มคลั่งตัวหนึ่ง แต่ไม่ใช่สุนัขบ้า ผมเรียกว่า ไ้คัลลิ่ง เป็นสุนัขเลือดผสมไทยกับอัลเซเชียน (Alsatian) ตัวใหญ่ สีดำเกือบตลอด ไ้คัลลิ่งเป็นสุนัขของผู้ใดไม่ทราบต้นสังกัด รู้แต่ว่าน่ากลัว หากเดินลงบันไดแล้วไม่ระแวงระวังให้ถ่วงถี่ อาจโดนไ้คัลลิ่งย่องเงียบงับนองจนได้แผลได้เลือดและได้ฉีดยากันบ้าง คนแปลกหน้าขาจรเริ่มมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น จึงไปขอยาเบื่อสุนัขจากปศุสัตว์จังหวัด ผมวางยาสำหรับสุนัขหนึ่งตัวตามโต๊ะที่ท่านจัดมาให้และใช้ปลาหนึ่งเป็นเหยื่อล่อ

วันรุ่งขึ้นผมค่อย ๆ ย่องลงจากบ้าน ด้วยเกรงว่าเกิดไ้คัลลิ่งกินยาเบื่อเข้าไปไม่เต็มได้สแล้วอาจจะคลุ้มคลั่งหนักกว่าที่ควรจะเป็น เดินลงบันไดและเหลือบตาไปเห็นก็ต้องตกใจ เพราะแทนที่จะเป็นภาพไ้คัลลิ่งนอนนิ่งอยู่ตรงจุดที่วางยาเบื่อก็กลับกลายเป็นร่างแมวดำตัวเชื่อง แมวดำกินเหยื่อพิษจนเกลี้ยง แต่ไม่ตายคาที่นอนซุกกระตักเป็นระยะ ๆ ยืนดูอยู่พักหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยดีเสมือนหนึ่งแมวดำกำลังจ้องหน้าตาแป๋ว ผมตัดสินใจผละไปพาลงคิดว่าอีกไม่นานก็คงตาย...ที่ไหนได้ ! กว่าแมวดำจะตายสงบลงต้องใช้เวลานานถึงสามวันสามคืนนอนซุกกระตักเป็นระยะๆ ดูน่าเวทนายิ่งนัก ภาพนั้นยังคงติดตาฝังใจอยู่หลายปีกว่าจะล้างเลือน ! ครั้นได้ย้ายออกไปอยู่บ้านพักสวนตัวนอกไร่่วสถาบัน ก็ไม่หลงเหลือภาพจำแมวดำในหัวรำลึกแต่อย่างใด จนประมาธเกือบชวปปีมานี้มีแม่แมวอุ้มท้องเดินหากินอยู่แถวๆ ละแวกบ้าน และได้แอบคลอดลูกสามตัวไว้ที่ใต้พุ่มไม้ใกล้ระเบียบโล่งหน้าบ้าน เป็นลูกแมวสีขาวยีสองตัว ตัวผู้หนึ่ง ตัวเมียหนึ่ง และตัวผู้สีซ้อกโกแลตอีกหนึ่ง ลีรวมแล้วตัวผู้สอง ตัวเมียหนึ่ง

สังเกตว่า แม่แมวต้องทิ้งลูกเพื่อไปหาอาหารกินแล้วรีบกลับมาให้นมลูก ครั้นเมื่อมีแมวอื่นเฉียดครายเข้ามาใกล้แม่แมวจะกระโจนเข้าใส่ทันที เธอดูมาก ๆ ไล่พัดกระเจิงไปทุกราย...เห็นเช่นนั้นเป็นประจำจนเจนตา...ไม่นานลูกแมวค่อยๆ เติบโตขึ้นตามลำดับ ไล่วิ่งหยอกล้อกันหรือปีนป่ายต้นไม้ไล่ตะครุบกิ้งก่า ฯลฯ...เพลินแพล็บเดียว ! ลูกแมวตัวผู้สองตัวได้หายสาบสูญไป เหลือแต่ลูกแมวตัวเมียสีขาวยีสองตัว...และแล้วแม่แมวตัวเดิมก็ตั้งท้องอีก...บังเอิญมีฝนตกติดกันสามวัน แม่แมวจึงข้ามไร่่วแอบไปคลอดลูกในโรงรถของบ้านหลังถัดไป ซึ่งเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่บ้าน

เข้าวันหนึ่ง แม่แมวโดดข้ามไร่่วไปคาบลูกที่ละตัว ลูกแมวสามตัวมีบาดแผลเหวอะหวะเลือดแดงฉานและตายทั้งหมด แม่แมวคาบลูกที่ตายแล้วมาวางไว้ที่หน้าประตูห้องรับแขก ร้องเหมียว ๆ ครวญครางขอความช่วยเหลือให้ลูก ๆ ของเธอฟื้นคืนชีพ...นี่เป็นสัญชาตญาณของเผ่าพันธุ์สัตว์ตระกูลแมวตระกูลเสือ ที่ตัวผู้จะหาทางฆ่าลูกแมวเกิดใหม่ที่เป็นสายเลือดของพ่อพันธุ์ตัวอื่นทุกตัว เพื่อจะได้ผสมพันธุ์กับแม่แมวและให้กำเนิดลูกชุดใหม่ที่เป็นสายเลือดของตัวเอง เมื่อลูกตายหมดแม่แมวก็นั่งเป็นสัด (heating period) เพื่อพร้อม

(ต่อหน้า 3)

ฝันดีของคนรักสัตว์ (ต่อจากหน้า 2)

รับการผสมพันธุ์และมีลูกอีก เมื่อเจ้าเพชรฆาตได้ผสมพันธุ์เสร็จแล้ว ไข่ตัวดี ก็หายหัวจากไปไม่กลับมาแล แม่แมวต้องเลี้ยงดูลูกตามลำพัง และปกป้องลูกอย่างเอาชีวิตเข้าแลก เป็นวีรกรรมเช่นนี้อีกต่อไป

แม่แมวเฝ้าเลียขนให้ลูก จนวันรุ่งขึ้นจึงตัดใจ เดินผละจากซากศพลูกแรกเกิดไปหาลูกสาวตัวโต เห็นภาพเช่นนั้นก็เกิดอารมณ์อาดูร คิดว่าน่าจะเลี้ยงดูแม่แมวและลูกสาวคู่นี้ เพื่อไถ่ถอนบาปในอดีตที่เคยทำให้แมวตัวหนึ่งต้องตายลง จึงซื้ออุปกรณ์และอาหารให้การเลี้ยงดูอย่างเป็นกิจจะลักษณะ แมวสาวคุณแม่ลูกไม่ต้องสัญจรไปหากินที่อื่น ถึงเวลาก็ดร้องเหมียว ๆ พอให้กินอิ่ม ก็นอนหลับบนเก้าอี้รับแขก...ดูคู่น่าสงสาร ดูคู่น่ารัก ดูคู่นึกหมั่นไส้ ! กินอาหารสำเร็จรูป แปรนเนม แล้วก็นอนหลับทั้งวัน พวกหนูเกรพวกกันวิ่งพล่าน ตึกครึ้นบนเพดานบ้าน มันไม่เคยใส่ใจคิดจะไล่จับหนูดอบแทนบุญคุณบ้างเลย...ที่สุด ! จึงตัดสินใจพาไปทำหมันและฉีดวัคซีนทั้งแม่และลูกสาว เพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดลูกให้ปรากฏภาพสะท้อนใจซ้ำอีก หมาเงินไปหลายพันบาทอย่างไม่รู้เต็มใจ...เฮ้อ ! จากแมวพเนจรโลโซ ก็มีวาสนาได้เป็นแมวไฮโซ แล้วนะนี่ !

ในช่วงฝนตกติด ๆ กันสี่ห้าวันที่ผ่านมาจนเกิดภาวะน้ำท่วมภาคใต้ คำว่าวันหนึ่งผมได้หยิบชุดนอนในตู้ที่ตั้งอยู่ชั้นล่างของบ้าน บังเอิญเป็นชุดนอนชุดสุดท้ายในตู้เสื้อผ้า เพราะชุดนอนทั้งหลายที่ซักรไฉ่ยังไม่แห้ง ชุดนอนทุกชุดเป็นแบบเดียวกัน คือ กางเกงขายาว เอวรวบ ยางยืด ไม่มีกระเป่า และเสื้อแขนสั้น คอฮาวาย มีกระเป่าข้างซ้ายเหมือนเสื้อสุภาพบุรุษทั่วไป ผมสวมชุดนอนแล้วคลุมทับด้วยเสื้อวอร์มเนื้อบางอีกชั้นหนึ่ง

คืนนั้นฝนตกตลอดคืน ลมสงบ อากาศเย็นและชื้นจัด...ใช่! ผมหลับและฝันดีอย่างบอกใครเชียว !! ตื่นนอนตอนเช้า ถอดเสื้อวอร์มออก จ้วงเจียเดินไปห้องน้ำ คำว่าแปร่งสีฟันและป้ายยาสีฟันลวก ๆ เดินแปร่งฟันทั่วบ้านซึ่งเป็นกุศโลบายให้แปร่งฟันได้นาน ๆ หน่อย...พลันเกิดสะดุดเล็ก ๆ ขึ้น เพราะรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่น่าจะมีชีวิต กำลังขยับตัว ก้มเหลือบมองกระเป่าเสื้อ เห็นหางแกว่งก็คิดว่าเป็นแมลงสาบเจ้าเพื่อนยาก

หยุดนิ่งและก้มลงดูอีกที...ไฉ่...หยา...! ตะ ตะ ตะ ตะขาบ ! ตกใจสุดขีด ตัวแข็งทื่อ หยุดแปร่งฟันทันที ทำตัวให้นิ่งที่สุด ค่อย ๆ ปลดกระดุมเสื้อทีละเม็ด ทีละเม็ด...ดูเหมือนยาวนานนับชั่วโมง เจ้าตะขาบขยับตัวม้วนส่วนหัวที่อยู่กันกระเป่าเสื้อขึ้นบน เริ่มเห็นหนวดขยับได้ชัดเจน หัวอยู่ห่างคอหอยและคางของผมไม่ถึงคืบ พอกระดุมเสื้อเม็ดสุดท้ายหลุดออกก็เกิดปัญหาในการปลดแขนเสื้อข้างซ้ายออกจากไหล่และแขน ดูช่างยากเย็น ปลดเสื้อลงลงพื้นโดยไม่รู้ตัว ตะขาบพุ่งออกมาอยู่บนพื้นห้อง ฉวยได้เสื้อยลันดาปั่นขนาดกลาง พาดลงไปบนตัวตะขาบหลายครั้ง เสียงเหล็กใบเลื่อยพาดลงบนกระเบื้องแผ่นเรียงดังฉาดฉานได้ยินกันทั่วบ้าน พอตั้งสติได้จึงหยิบไม้บรรทัดมาวัดดู ตะขาบตัวยาวเฉียดหกนิ้ว ตัวเต็มวัย พิษร้ายเต็มเขี้ยว

หลังอาบน้ำและอาหารเข้าผ่านไป เริ่มสงบ ทบทวนดู พลันสะท้อนอารมณ์ยะเยือก ชะโงกดูร่างตะขาบสงบนิ่งอยู่ในถังขยะ สำนึกบาปผุดขึ้นในบัดดล ผมได้ทำร้ายเพื่อนร่วมโลกผู้อารีเข้าแล้วหรือนี่...นี่คือตะขาบผู้อารี ไม่เช่นนั้นผมคงมีอันเป็นไปแน่ ๆ เลย...ไฉ่ ! เจ้าเพื่อนยาก ! ผมต้องรีบไถ่ถอนบาปโดยเร็ว จะไม่ปล่อยค้างคาไว้เหมือนเช่นแมวดำแห่งอดีตกาลไกลโพ้นอีกแล้ว

“นั่น! นั่นกำลังทำกล่องใส่อะไรอยู่นั่น ?”

“อ้อ! ก็สร้างบ้านให้ตะขาบอยู่นะ”

“หา...?!?!?”



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ตรงกับวัน
ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง

สภกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จัดโครงการประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จังหวัดสงขลา และจัดประชุม ณ หมู่เกาะหลีเป๊ะ
จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 15- 17 ธันวาคม นี้ จึงขอเชิญสมาชิกสภกรณ์ผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน
8 ท่าน โดยแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ ณ สำนักงานสภกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และ
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะของมหาวิทาลัย โดยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้
นำมาบริจาคหรือขายให้แก่โครงการธนาคารขยะ ที่จัดตั้งโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะเริ่มรับบริจาค หรือรับซื้อในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ บริเวณด้านข้างอาคารพยาบาล หรือจะให้ไปรษณีย์ถึงที่แจ้งได้ที่ 08 4856 3122

มหาวิทาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอให้บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ รายงานผล
การศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษาและ
แบบรายงานผลการศึกษา พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม นี้

ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 สำหรับการรับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เต็มที่มหาวิทาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครประธานและกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 แต่มีผู้สมัครกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ไม่ครบจำนวนที่ประกาศรับสมัคร นั้น
มหาวิทาลัย จึงขยายเวลารับสมัครโดยมีกำหนดการ ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2556
เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2556
วันเลือกตั้ง วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความเสียใจกับคุณอังคณา ขวดแก้ว ที่ได้สูญเสียคุณพ่อเสียม ศรัทธากาล อายุ
77 ปี เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 52 / 4 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ฌาปนกิจศพในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ เมรุวัดดอนยาง มหาวิทาลัยจะเป็น
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้ (6 ธ.ค.) มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดีเวลา 18.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดี ๆ “อยู่ ให้มีศักดิ์ศรี ดี ให้มีคุณค่า บ้า ให้มีเหตุผล ทน ให้มี
เป้าหมาย และตาย ให้มีคนจำ” สวัสดิ์ดีจะ